

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2557

สรุปบทเรียนคนไทย ก่อนอำลาปีมรสุมเศรษฐกิจ



เข้าสู่ช่วงลาที่ปีเก่า ปี 2557 พร้อมที่จะต้อนรับปีใหม่ ปี 2558 ก้าวข้ามผ่านปีม้าที่ไม่ค่อยคึกคัก เข้าสู่ “ปีแพะ” ที่จะรู้กันในอีกไม่ช้านี้ว่าจะกลายเป็นปี “แพะรับทรัพย์” หรือ “แพะรับบาป” ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยจะขยายตัวดีขึ้นได้ ตามที่ทุกฝ่ายตั้งความหวังหรือไม่ หลังจากที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ โดยล่าสุดหน่วยงานวิเคราะห์วิจัยเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนมองว่าเศรษฐกิจไทยปีม้า 2557 นี้จะขยายตัวได้ประมาณ 1% หรือต่ำกว่า ลดต่ำลงมากจากการประมาณการในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจปีม้าจะขยายตัวได้ 3-4%

“ทีมเศรษฐกิจ” ขอใช้ช่วงเวลานี้ในการเหลียวหลังภาวะเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีนี้ที่กำลังจะผ่านไป พร้อมกับมองไปข้างหน้าถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2558 เพื่อหันกลับไปมอง “บทเรียน” ที่เกิดขึ้น กำลังจะผ่านไปในปีนี้ และหาหนทางก้าวต่อไปหาแสงสว่างของเศรษฐกิจไทยในปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้

เริ่มต้นย้อนกลับไปสู่ไตรมาสแรกของปี 2557 ซึ่งประเทศไทยยังอยู่ท่ามกลางการชุมนุมของภาคประชาชน และความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง จนกระทั่งไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้มี “รัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม” มาบริหารประเทศได้ ส่งผลให้เกิด “ความชะงักงัน” ของเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง การใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชนหดตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากประชาชนและนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและวิตกกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งเหมือนว่าจะ “ไม่มีทางออก” ทำให้ลดการใช้จ่ายลง และหันมาเก็บออมเงินสำรองไว้มากขึ้น ขณะที่รัฐบาลรักษาการไม่สามารถออกมาตราการใหม่ๆ หรืออนุมัติงบลงทุนทั้งในส่วนของการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 2.2 ล้านล้านบาท และโครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำของประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ ยิ่งส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกซบเซาเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ภาคการส่งออกที่เคยเป็น “พระเอก” ของเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนหน้า ภาพในปีนี้อย่างคงเป็นการชะลอตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะความเปราะบางของเศรษฐกิจประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่นและจีน ส่งผลให้คำสั่งซื้อสินค้าจากไทยลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวประสบปัญหาหนัก หลังได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองมายาวนานกว่า 6 เดือน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2557 จึงหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี โดยขยายตัวลดลง 0.6% เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เศรษฐกิจไตรมาสแรกของปีม้หดตัวลงถึง 2.1% ส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งเริ่มกังวลถึงการเข้าสู่ “ภาวะถดถอย” ทางเศรษฐกิจ ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ตัดสินใจลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกครั้ง ในวันที่ 12 มี.ค. อีก 0.25% หลังจากปรับลดลง 0.25% มาครั้งหนึ่งแล้วในวันที่ 27 พ.ย. 2556 เพื่อปรับระดับระคองเศรษฐกิจไทย หลังจากเห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยอาจจะเข้าสู่ภาวะไม่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของปี ผลจากการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานและเริ่มมีความรุนแรง การปะทะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ยิ่งส่งผลในด้านลบให้ภาวะเศรษฐกิจไทยย่ำแย่มากขึ้น โดยการใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชนยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลที่อยู่ในภาวะ “รักษาการ” ไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก และที่น่าเป็นห่วงคือ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ที่จะต้องเบิกจ่ายในวันที่ 1 ต.ค. 2557 ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และคาดว่าจะการเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องล่าช้าออกไป 1-2 ไตรมาส ด้านการส่งออกฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวช้าๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพฤติกรรมกรรมการบริโภคของคนในโลกเริ่มเปลี่ยนไป หันไปใช้แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟนมากขึ้น ทำให้สินค้าของไทยล้าสมัยและไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่เป็นกลไกหลักในคอมพิวเตอร์พีซีหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ขณะที่การท่องเที่ยวยังคงอยู่ในสภาวะที่นักท่องเที่ยวลดลงต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นสำคัญ 2 ประการ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ “การใช้จ่ายของภาคประชาชน” ประเด็นแรกคือ การที่รัฐบาลรักษาการไม่สามารถจ่ายเงินรับจำนำข้าวที่ค้างชานาทั่วประเทศจำนวน 130,000 ล้านบาทได้ ส่งผลให้ชาวนาจำนวนมากไม่มีเงินใช้จ่ายและลงทุนปลูกข้าวใหม่ กระทบโดยตรงต่อการใช้จ่ายของประเทศ

ส่วนประเด็นที่ 2 คือ จำนวนหนี้สินครัวเรือนของภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้นในระดับสูง จากผลของโครงการบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้สินเชื่อบุคคลในช่วง

ก่อนหน้าขยายตัวในระดับที่สูง ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ หนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 83.5% ส่งผลให้ครัวเรือนจำนวนมากต้องประหยัดเงิน และลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลง

อย่างไรก็ตาม หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาควบคุมการบริหารประเทศเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคประชาชนและนักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย และการดำเนินนโยบายของรัฐบาลมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการเร่งจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ให้กลับมาใช้ได้ทันในวันที่ 1 ต.ค. ประกอบกับ คสช.เร่งจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาได้อย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจในเดือน มิ.ย.เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ 2 จึงกลับมาขยายตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 กลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ 0.4% จากระยะเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก 0.9% แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกยังถือว่าอยู่ในสภาวะที่หดตัว โดยจีดีพีขยายตัวติดลบ 0.1% ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ของปี พร้อมการมี “รัฐบาลใหม่” ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธาน คสช. ควบตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” ด้วยอีกตำแหน่ง ในวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกับความคาดหวังสูงลิ่วของประชาชนและภาคเอกชนว่ารัฐบาลจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้เพิ่มขึ้น

ในขณะที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ และนายสมหมาย ภาษีรมว.คลัง ให้ความมั่นใจกับคนไทยว่า “เศรษฐกิจไทยปีนี้จะกลับมาขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 2%” ความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทยที่กลับคืนมาหลังความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อมายาวนานสงบลง ส่งผลให้การใช้จ่ายของภาคประชาชนในไตรมาสนี้ปรับตัวดีขึ้น แต่ด้วยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับผลของราคาสินค้าเกษตรโลกที่ตกต่ำต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวและยางพารา เริ่มกระทบต่อรายได้เกษตรกรไทยมากขึ้นๆ ทำให้การใช้จ่ายของภาคประชาชนเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนัก แต่ฝั่งของการลงทุนภาคเอกชนยังคงไม่ขยับเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสินค้าเก่าที่ขายไม่ออกในช่วงก่อนหน้ายังคงค้างอยู่ในสต็อกจำนวนมาก ทำให้ต้องเร่งลดสต็อกก่อนที่จะเพิ่มกำลังการผลิต ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนจำนวนมากยังไม่รีบตัดสินใจลงทุน เพราะต้องการรอดูทิศทางการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล ขณะที่การประกาศกฎอัยการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ์ของรัฐบาล กลับส่งผลร้ายต่อภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพราะรัฐบาลไม่น้อยกว่า 41 ประเทศทั่วโลกได้ประกาศคำเตือนการเดินทางมายังประเทศไทย

นอกจากนั้น การเร่งเบิกจ่ายเพื่อการลงทุนของรัฐบาลยังเกิดขึ้นไม่เร็วอย่างที่หวัง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา คสช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ หรือ คตร. ขึ้นมา เพื่อตรวจสอบโครงการลงทุนของรัฐบาลทุกโครงการที่มีมูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อตรวจสอบถึงความจำเป็นในการดำเนินการและสร้างความโปร่งใส ทำให้ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการดำเนินการตรวจสอบ ส่งผลให้โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรือเมกะโปรเจกต์ต่างๆ ชะลอการลงทุนแทบทั้งหมด ขณะที่

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ซึ่งได้ประมวลโครงการและได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว 9 โมดูล ถูกยกเลิกไปและเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด ดังนั้น แม้รัฐบาลจะสั่งให้เร่งเบิกจ่ายและลงทุนในโครงการขนาดเล็กๆ ซ่อม สร้าง ทาสี บำรุงส่วนราชการ แต่ก็ไม่ช่วยให้เงินใหม่หมุนเข้าระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างที่ควรจะเป็น

เมื่อจบปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 อัตราเบิกจ่ายสะสมของงบประมาณ ซึ่งรวมงบเหลือในปี ในปี 2557 ที่ผ่านมา การเบิกจ่ายทำได้ต่ำโดยเฉพาะงบลงทุน โดยอัตราการเบิกจ่ายรวมอยู่ที่ 87% ของงบประมาณรวม ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่เบิกจ่ายได้ 88.9% และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 7 ปีที่ทำได้ 89.8% โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ 92.6% ต่ำกว่าปีก่อนหน้าที่เบิกจ่ายได้ 94.1% และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 7 ปีที่ 96.3% ขณะที่เบิกจ่ายงบลงทุนได้เพียง 66.5% ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่เบิกจ่ายได้ 70.2% และค่าเฉลี่ยที่ 70.5% อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ยังขยายตัวได้เพิ่มขึ้น 0.6% จากระยะเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.1% เทียบกับไตรมาสที่ 2 รวม 9 เดือนแรกขยายตัวได้ 0.2% โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ออกมาต่ำกว่าคาด และเสนอให้รัฐบาลเร่งรัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เร็วและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ขึ้นต้นไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณใหม่ 2558 ในวันที่ 1 ต.ค. เพื่อเป็นการ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และกระตุ้นเศรษฐกิจที่เติบโตช้ากว่าที่คาด รัฐบาลได้มีการออก “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ” ครั้งแรกออกมา 5 มาตรการ โดยระบุว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือน คือ เดือน ต.ค.-ธ.ค.57 ใช้งบประมาณ 364,465.4 ล้านบาท โดยแยกเป็นมาตรการสร้างงาน 324,465.4 ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือชาวนา เรื่องต้นทุนการผลิต 40,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

มาตรการที่ 1. ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เร่งเซ็นสัญญาจ้างงานโครงการเดิมที่ไม่สามารถดำเนินการ ท่างบประมาณปี 2557 ซึ่งเป็นงบคงค้างเดิม 142,000 ล้านบาทให้เสร็จโดยเร็ว

มาตรการที่ 2. ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เร่งเซ็นสัญญาจ้างงานในงบลงทุนของปี 2558 จำนวน 129,000 ล้านบาท โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ซึ่งคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 30-40% ได้โดยเร็ว

มาตรการที่ 3. ใช้งบประมาณไทยเข้มแข็ง 15,000 ล้านบาท และงบกลางปี 2555-2557 จำนวน 7,800 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 23,000 ล้านบาท ไปซ่อมโรงเรียน และบ้านพักข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงบ้านพักข้าราชการกระทรวงกลาโหม

มาตรการที่ 4. ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม จัดทำรายละเอียดของโครงการ เพื่อมาเบิกจ่ายงบกลางปี 2548-2556 จำนวน 24,000 ล้านบาท

ขณะที่มาตรการที่ 5. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่มีรายได้น้อย โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา จำนวน 40,000 ล้านบาท สำหรับชาวนาที่มีที่นาไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท แต่หากเกิน 15 ไร่ จะช่วยเหลือเพียง 15 ไร่เท่านั้น โดยมีชาวนาจำนวน 3.4 ล้านครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งจะเริ่มเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่จะด้วยอะไรก็ตามจนถึงขณะนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวยังเดินหน้าไปได้ค่อนข้างล่าช้า แม้การใช้จ่ายงบประมาณจะเร่งขึ้นจากช่วงก่อนหน้า แต่การเบิกจ่ายไปไทยเข้มแข็งยังทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายมาก และที่สำคัญคือ เงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อไร่ที่ชาวนายังได้ไม่ครบตามจำนวน ขณะที่การปรับโครงสร้างราคาพลังงานของรัฐบาล จะทำให้น้ำมันดีเซลและน้ำมันกลุ่มเบนซินปรับลดราคาลง แต่ก๊าซหุงต้มและเอ็นจีวีกลับมีราคาที่สูงขึ้น รวมทั้งยังมีการปรับขึ้นค่าทางด่วนจาก 40 บาทเป็น 50 บาท ปรับขึ้นค่าโถล์เวย์จาก 85 บาทเป็น 100 บาท รวมทั้งอนุมัติให้ขึ้นค่าแท็กซี่อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนคาดกันว่าในช่วงเดือน ธ.ค.ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองและมอบของขวัญในเทศกาลคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเป็นช่วงการเดินทางท่องเที่ยว จะช่วยให้การใช้จ่ายของภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้นได้ ขณะที่การขยายตัวของสินเชื่อกลับมาเพิ่มขึ้นครั้งแรกหลังจากลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 2556 ส่วนนี้จะเป็นตัวช่วยให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 นี้ขยายตัวได้ประมาณ 3-4% จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม การขยายตัวในอัตราดังกล่าว ไม่เพียงพอให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 2% ตามที่รัฐบาลหวังไว้ ล่าสุด นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ออกมาคาดการณ์ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะขยายตัวไม่ถึง 1% ผลกระทบจากภาคส่งออกจะโหดโหด และการเบิกจ่ายงบลงทุนยังล่าช้าไม่เข้าเป้า โดยงบลงทุนไทยเข้มแข็งวงเงิน 15,000 ล้านบาท ที่เป็นความหวังของกระทรวงการคลัง ขณะนี้ยังเบิกจ่ายได้น้อยมากขณะนี้เบิกจ่ายได้เพียง 100 ล้านบาทเท่านั้น

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2558 นั้น ความหวังอยู่ที่การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล รวมทั้งการเร่งออกแพ็คเกจมาตรการใหม่ๆออกมากกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งจะช่วยให้การส่งเม็ดเงินใหม่ลงไปในระบบเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มการจ้างงาน เพิ่มการใช้จ่ายของภาคประชาชน และจะช่วยการยกระดับศักยภาพการผลิตและการลงทุนของเศรษฐกิจไทยไปพร้อมๆกัน ขณะที่คาดว่าภาคการส่งออกของไทยจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่การท่องเที่ยวค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยประมาณการเฉลี่ยล่าสุดของทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนคาดว่าปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะโตในระดับ 3.5-4% ซึ่งแม้จะปรับตัวดีขึ้นอย่างน่าพอใจ แต่ก็ยังต่ำกว่าตัวเลขการขยายตัวตามศักยภาพของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา

เหลียวหลังกลับไปมอง “บทเรียน” ที่เกิดขึ้นปีนี้แล้ว หวังว่าทุกคน ทุกฝ่ายจะหันมาช่วยกันมากขึ้น โดยเฉพาะรัฐบาลที่ต้องทำหน้าที่เป็นหัวหอกพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย จะต้องเร่งปรับตัวปรับฝีมือเพื่อ “ทำให้ดีขึ้น

กว่านี้” ในปีหน้า และหวังว่าจะทำให้คนไทยได้เห็น “แสงสว่างจากอีกปลายของอุโมงค์” ของเศรษฐกิจไทยที่จะ
สดใสรบปีใหม่ 2558 ที่กำลังก้าวเข้ามา

“ทีมเศรษฐกิจ”

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558

มโนโบาย



อ้อย-มันสำปะหลัง-ปาล์มน้ำมัน-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...พืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ที่คณะอนุกรรมการร่วม
จัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์เห็นชอบตามข้อเสนอของสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ให้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกทดแทนการปลูกข้าว 10 ล้านไร่ อ่างเหตุผลจะช่วยให้ไทยแข่งขันกับ
ประเทศเพื่อนบ้านได้ และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม...ปลายปีที่แล้ว “ชมชื่น” เคยนำความเห็นของ นาย
อนันต์ ดาไลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มานำเสนอในหัวข้อ “มโนโบาย” ซึ่งให้เห็นถึงปัญหา
ของนโยบายที่เกิดจากการนี้กมโนขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผล ไร่หลักฐานที่พอจะเชื่อได้ว่าเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกจะ
ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ยังเพิ่มพื้นที่ปลูก เกษตรกรยิ่งยากจน เพราะปลูก
มากผลผลิตล้นตลาด ราคาตก...ในขณะที่พ่อค้ายิ่งร่ำรวย เพราะมีของถูกให้ซื้อซื้อได้แบบสบายๆ

วันนี้ มโนโบาย ตอนที่ 2 จะขอพูดถึงพืชเศรษฐกิจอีกชนิด นั่นคือ...ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่
คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้เพิ่มพื้นที่ปลูกจาก 7 ล้านไร่ เป็น 7.4 ล้านไร่ ปัญหาแตกต่างกับมันสำปะหลัง...ยิ่ง
ให้ปลูกมากขึ้นเกษตรกรยิ่งจน พ่อค้าร่ำรวย เพราะสถิติข้อมูลของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ระบุชัดเจน ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าและต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกให้มากขึ้นแต่อย่างใด

ปี 54 ผลิตได้ 4.97 ล้านตัน ใช้ในประเทศ 4.36 ล้านตัน...ปี 55 ผลิตได้ 4.94 ล้านตัน ใช้ในประเทศ 4.67 ล้านตัน...ปี 56 ผลิตได้ 5.06 ล้านตัน ใช้ในประเทศ 4.72 ล้านตัน กระทรวงพาณิชย์ คณะอนุกรรมการฯ ไปเอาตัวเลขจากไหนมารังสรรค์มโนโบายกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ เราผลิตได้เกินความต้องการ เหลือส่งออกได้ปีละเป็นแสนๆตัน แล้วจะส่งเสริมปลูกเพิ่มไปเพื่ออะไร...จะช่วยให้ใครโกยกำไร.

“ชมชื่น ชูช่อ”

สมหมาย ภาณี เปิดจิ๊กซอว์ปฏิรูปภาษีกล้าเก็บภาษีมรดก-ที่ดิน เพื่อเปลี่ยนประเทศ



แนวความคิดเรื่องการ “ปฏิรูปโครงสร้างภาษี” ของขุนคลังที่ชื่อ “สมหมาย ภาณี” ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามารับตำแหน่ง เพราะในห้วงที่รัฐบาลกำลังเฟ้นหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ติบปีบโครงการลงทุนของรัฐสารพัดรูปแบบ กระทรวงการคลังกลับดำเนินนโยบาย “ปิดฝืน” ขุดเอาสารพัดกฎหมายภาษีขึ้นมาดำเนินการ!!! ยิ่งเมื่อรัฐบาล คสช.ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ผ่านร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร่าง พ.ร.บ.มรดก พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับ พ.ศ. ... ที่มีการศึกษาและเตรียมการกันมากกว่า 10 ปี แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยผลักดันและขับเคลื่อนออกมาได้สำเร็จ ถนนทุกสายจึงต่าง “กังขา” และจับตาทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะเดินหน้าอย่างไรกันแน่ จะมีความหนักแน่นเพียงพอจะผลักดันนโยบายปฏิรูปโครงสร้างภาษีทั้งระบบไปถึงฝั่งหรือไม่?

“ทีมเศรษฐกิจ” ถือโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2558 สัมภาษณ์ “สมหมาย ภาษี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึงภารกิจอันท้าทายในการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่วางไว้ เพื่อที่จะต่อ “จิ๊กซอว์” ความสงสัยของผู้คนถึงเป้าหมายของการปฏิรูปภาษีที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังกำลังดำเนินการอยู่

เปิดภารกิจอุดรูรั่วระบบภาษี

“การปฏิรูปโครงสร้างภาษีในความหมายของผมคือ การปรับอัตราภาษีให้เกิดความเหมาะสม และขยายฐานภาษีให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งหามาตรการอุดรูรั่วต่างๆ โดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบภาษีของประเทศให้มีความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการเมืองไม่อยากทำ...”

ปรารภแรกของ รมว.คลังกับ “ทีมเศรษฐกิจ” พร้อมสาธยายว่า ที่นักการเมืองไม่อยากทำนั้น ก็เพราะหากรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองปรับขึ้นภาษีจะมีผลลบต่อคะแนนเสียงและการเลือกตั้งนั่นเอง

“อย่างไรก็ตาม ผมพูดได้เต็มปากเลยว่า ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง รมว.คลังเกือบ 4 เดือน นายสมหมาย ภาษี คนนี้ยังไม่ได้ขึ้นภาษีเลยแม้แต่บาทเดียว” รมว.คลังกล่าวอย่างหนักแน่น พร้อมอธิบายต่อว่า การจัดเก็บภาษีมรดกของกระทรวงการคลัง ไม่ได้มีเป้าหมายในเรื่องของการเพิ่มรายได้เพียงด้านเดียว แต่มุ่งเน้นในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

“เราไม่ได้เก็บภาษีคนไทยทุกคน แต่เราจะเก็บภาษีจากคนรวยหรือเศรษฐีเมื่อเสียชีวิตไปแล้วมีกองมรดกทิ้งไว้ให้ลูกหลาน ก็ควรมีภาระภาษีเกิดขึ้นในสัดส่วนที่ยอมรับกันได้คือ มรดกที่เกินกว่า 50 ล้านบาท เสียภาษี 10%” ทั้งนี้ ภาษีมรดกที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้วจะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ทันที รัฐบาลต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)” และเมื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายก็ยังคงต้องใช้เวลากว่า 3-4 เดือน เพื่อให้กรมสรรพากรไปจัดเตรียมความพร้อมด้านคน อุปกรณ์ และเครื่องมืออีก

“ดังนั้น จะหาว่าผมขึ้นภาษีอากรได้อย่างไร ตรงกันข้ามผมได้เสนอให้ ครม.ลดอัตราภาษีในช่วงที่ผ่านมามากมายการ เช่น ภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว กรณีบุคคลธรรมดาที่ซื้อแพคเกจทัวร์ หักค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท ส่วนบริษัทนิติบุคคลนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีไม่เกิน 2 เท่า ระหว่างปีภาษี 2558-2559 เพื่อสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยว”

นอกจากนี้ ยังลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี กรณีที่มีกำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้นการเสียภาษี จากเดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 150,000 บาท กำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท เสียภาษี 15% กำไรสุทธิเกิน 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท จากเดิมเสียภาษี 20% ลดลงเหลือ 15% และกำไรสุทธิเกินกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไปเสียภาษีในอัตรา 20% เท่ากับบริษัทนิติบุคคลทั่วไป ซึ่งการลดภาษีครั้งนี้รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้ปีละ 1,900 ล้านบาท

ขณะเดียวกันรัฐยังยกเว้นภาษีศุลกากร 1,274 รายการ เช่น สินแร่ต่างๆ ภาษีธรรมชาติ สังกะสี เนื้อสัตว์ ไม้สน ปลาแซลมอน ลดภาษีสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต จากเดิมเก็บ 20-30% ลดเหลือ 10% จำนวน 258 รายการ รัฐบาลสูญเสียรายได้ 6,100 ล้านบาทต่อปี

“รวมกันแล้วรัฐบาลลดภาษีสูญเสียเม็ดเงินไปกว่า 7,800 ล้านบาท โดยไม่เสียใจแม้แต่นิดเดียว เพราะผมตั้งเป้าหมายการทำงานในตำแหน่ง รมว.คลังอีก 1 ปี หรือปีครึ่ง เพื่อการปฏิรูปโครงสร้างภาษี” นายสมหมายกล่าว

ปฏิรูปโครงสร้างใหม่เพื่ออนาคต

อย่างไรก็ตาม รมว.คลังได้กล่าวถึงความกังวลที่ยังคงมีอยู่นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งก็คือ 1.เรื่องศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และยิ่งนั่งในตำแหน่งขุนคลังนานเท่าไร ก็ยิ่งมองเห็นภาพการถดถอยหากประเทศไทยไม่รีบดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิรูปโครงสร้างภาษีในขณะที่ยังพอมีเวลาทำได้

“ภาพที่ปรากฏชัดเจนในอนาคตก็คือ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 3-4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ต่อเนื่องทุกปี คนไทยควรเลิกฝันหวานได้แล้วว่าจะมีจีดีพีเติบโตถึง 6-7% เพราะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อีกต่อไปแล้ว” เหตุผลที่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะไม่สามารถกลับคืนสู่ “วันที่รุ่งโรจน์” ดังในอดีตได้ เกิดจากปัจจัย 3-4 ประการคือ 1.ความแตกแยกในหมู่คนไทยด้วยกันเอง ทะเลาะกันจากปัญหาการเมืองทำให้ประเทศชาติเสียเวลาในการพัฒนาตัวเองไปนานถึง 5-6 ปี ส่วนการปฏิวัติที่เกิดขึ้น และการมีรัฐบาล คสช. ทำให้ภาพของการเมืองสงบนิ่งไปจนกว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้น

ขณะที่นักลงทุนเองเขาไม่สามารถรอได้ เพราะไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าอนาคตของประเทศจะเป็นเช่นไร รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศจะเป็นแบบไหน และโอกาสที่ไทยจะกลับไปมีปัญหาวิกฤติการเมืองแบบเดิมๆ จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ “นั่นคือคำถามที่นักลงทุนอยากทราบ ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ทำให้นักลงทุนเกิดภาวะ “Wait & See” หรือ “รอคอยไปเรื่อยๆ” นี่คือการประเมินแรกที่ผมกลัว”

เรื่องที่ 2 คือ สถานการณ์ด้านการส่งออก ในอดีตภาคส่งออกของไทยดีมากๆ เติบโตปีละ 20% แต่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเริ่ม “ย่ออยู่กับที่” เพราะปัญหาการเมือง ขณะที่ประเทศอื่นๆ เริ่มพัฒนาศักยภาพการส่งออกมากขึ้นจนสามารถตีคู่แข่งประเทศไทย เช่น สินค้าจีน “Made In China” ทั้งหลายที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก

“ขณะที่คู่แข่งหน้าใหม่ที่กำลังตีตี้นจีน คือสินค้าจากประเทศอินเดีย และอีกหลายๆ ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา ก็ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อส่งออกไทย ทำให้สัดส่วนการส่งออกของไทยเมื่อเทียบกับจีดีพีที่เคยมีอยู่สูงถึง 75% หรือ 3 ใน 4 ไม่สามารถจะพึ่งพาได้อีกต่อไป”

ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลพยายามอยู่เวลานี้ คือการเร่งสร้างเครื่องมือใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนสิ่งที่ประเทศต้องสูญเสียไป นั่นคือการเพิ่มบทบาทการทำงานของภาครัฐให้มากขึ้น เหมือนนานาประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ประเทศที่เจริญแล้ว โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศอย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด เช่น ประเทศนอร์เวย์ มีทรัพยากรมากเหมือนกับไทย แต่รัฐบาลนอร์เวย์สามารถตั้งบรายจ่ายเพื่อการพัฒนาประเทศสูงถึง 200 ล้านล้านบาท ขณะที่ไทยมีงบรายจ่ายเพียง 2.575 ล้านล้านบาทเท่านั้นรายได้รัฐ “ชักหน้าไม่ถึงหลัง”

ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ 2.5 ล้านล้านบาทนั้น รมว.คลังกล่าวว่า คิดเป็นสัดส่วนเพียง 20% ของมูลค่าจีดีพี 13.5 ล้านล้านบาทเท่านั้น ซึ่งถือเป็นเม็ดเงินที่น้อยมาก ขณะที่รายได้จากการจัดเก็บภาษีของ 3 กรมภาษีหลัก คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร นั้นคิดเป็นสัดส่วนรายได้เพียง 17-18% ของจีดีพี ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “การขาดดุลงบประมาณ”

โดยในปีงบประมาณ 2558 รัฐบาลและกระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายการขาดดุลไว้ที่ 250,000 ล้านบาท เพราะรายจ่ายของรัฐบาลมีมากกว่ารายได้ ขณะที่ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า หากรัฐบาลยังคงขยายฐานรายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีจากระดับ 20% ขึ้นไปเป็น 25% ของจีดีพี หรือประมาณ 3.35 ล้านล้านบาท เพื่อนำรายจ่ายเหล่านี้ไปลงทุนในโครงการต่างๆ ทางด้านฝั่งของการหารายได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นสัดส่วนจาก 18% มาอยู่ที่ระดับ 23% หรือเพิ่มขึ้น 5% ของจีดีพี เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายจ่าย

“จุดนี้ คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ประเทศไทยจะเดินหน้ากัน อย่างไร อย่างมีเสถียรภาพและมั่นคงไปพร้อมๆ กัน การปฏิรูปโครงสร้างภาษี คือแผนงานที่เราวางไว้ในอีก 5 ปีข้างหน้าที่รัฐบาลใหม่ที่เข้ามา หรือ รมว.คลังคนใหม่ที่จะมานั่งต่อจากผมต้องมองเห็นภาพนี้ เพราะหากเราไม่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ให้สูงขึ้น ก็ต้องกู้เงินเพิ่มขึ้น สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะยิ่งเพิ่มขึ้น คนไทยมีหนี้มากขึ้น อัตราเงินเฟ้อจะพุ่งตามไปด้วย”

ปัจจุบันหนี้สาธารณะต่อจีดีพีของประเทศในเดือน ต.ค.2557 อยู่ที่ 5.640 ล้านล้านบาท คิดเป็น 46.50% ของจีดีพี กรณีที่จีดีพี ขยายตัว 4-5% ต่อปี ภาระหนี้ดังกล่าวก็สามารถบริหารจัดการได้ เพราะรัฐบาลจะก่อหนี้เพิ่มขึ้นปีละ 2-3% ตามการขาดดุลงบประมาณไม่เกิน 300,000 ล้านบาท แต่หากในปีใดที่จีดีพีขยายตัวน้อย เช่น ในปี 2557 นี้ที่คาดว่าจะขยายตัวเพียง 1% แม้ว่าจำนวนหนี้จะเท่าเดิม แต่การที่จีดีพีขยายตัวลดลงจะทำให้สัดส่วนหนี้ต่อจีดีพีเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่กระทรวงการคลังต้องพยายามรักษากรอบวินัยการเงินคลังไว้ไม่เกิน 60% ของจีดีพี

“รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศอย่างทางการ ในช่วงปลายเดือน ส.ค.2557 ที่ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ 2557 ไม่สามารถดำเนินการมาตรการใดๆ ได้ เพียงแค่ระดับระคองเศรษฐกิจให้มีอัตราการเติบโตไม่ติดลบก็นับว่าโชคดีแล้ว”

ดังนั้น ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2559 กระทรวงการคลังจึงต้องวางแผนงานทางด้านภาษี โดยตั้งเป้าหมายที่จะจัดเก็บรายได้จาก 3 กรมภาษีเพิ่มอีกปีละ 1% ของจีดีพี หรือประมาณปี 100,000-150,000 ล้านบาท รวมระยะเวลา 5 ปี ทั้ง 3 กรมภาษีควรมีรายได้เพิ่ม 500,000-750,000 ล้านบาท “กระทรวงการคลังจะเริ่มนำร่องจากเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในช่วงต้นปี 2558 และน่าจะผลักดันให้มีผลบังคับใช้ในกฎหมายในช่วงกลางปี 2558”

ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างมาแน่!

ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายแสดงใจ “แลนด์ลอร์ด”ทั้งหลายนั้น รมว.คลังกล่าวว่า เมื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายจะยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันที หากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษากลางปี 2558 กว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้จริงก็อีกประมาณหนึ่งปีครึ่ง หรือประมาณปี 2560ไปแล้ว ทั้งนี้ ในช่วงที่กฎหมายอยู่ระหว่างการรอบังคับใช้ กรมธนารักษ์จะดำเนินการประเมินราคาที่ดินใหม่ทั่วประเทศ จากปัจจุบันที่ประเมินเป็นรายบล็อกก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นรายแปลง หรือโฉนด ซึ่งที่ดินทั่วประเทศที่ต้องประเมินใหม่มีทั้งหมด 30 ล้านแปลง ปัจจุบันมีการประเมินไปได้เพียง 8 ล้านแปลงเท่านั้น

ส่วนอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กระทรวงการคลังจะเสนอเป็นอัตราเพดานสูงสุด โดยพื้นที่ทำกินเพื่อการเกษตรจะจัดเก็บไม่เกิน 0.5% ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเก็บไม่เกิน 1% ส่วนที่ดินว่างเปล่าและเพื่อการพาณิชย์ เก็บไม่เกิน 4% ส่วนอัตราภาษีที่จะจัดเก็บจริงก็จะผ่อนคลายเป็นความยืดหยุ่นมากขึ้น “พื้นที่เพื่อการเกษตรจะเก็บภาษีไม่เกิน 0.05% ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 0.1% ซึ่งอัตราเก็บจริงปีละหนึ่งครั้ง ส่วนที่ว่างเปล่าและเพื่อการพาณิชย์กรรมจะเก็บไม่เกิน 0.5% โดยจะทยอยปรับภาษีขึ้น 2 ครั้งภายในระยะเวลา 3 ปี”

อย่างไรก็ตาม ชุมคลังสมหมายยังป้องปากกระซิบข่าวดีว่ากระทรวงการคลังยังจะเสนอให้มีการยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัยจากเดิมที่จะเก็บภาษีบ้านที่มีราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป ก็จะขยายเพิ่มขึ้นเป็นราคาบ้านไม่เกิน 1.5-2 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษีที่ดิน เพื่อให้สอดคล้องกับราคาที่ดินในปัจจุบัน

“ไม่ยากให้คนไทยต้องกลัวเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพราะอัตราภาษีที่กระทรวงการคลังเสนอนั้น จะเสียน้อยกว่าภาษีป้ายทะเบียนรถยนต์อย่างแน่นอน ซึ่งเท่าที่คลังประเมินนั้น ในช่วงแรกๆ หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ ภาษีที่จัดเก็บได้คงได้ไม่มากนักประมาณ 20,000-40,000 ล้านบาท ก็ถือว่าสูงมากแล้ว แต่ระยะยาว 2-3 ปีหลังจากนั้น เม็ดเงินภาษีจะเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังคาดหวังเป็นอย่างมาก เพราะเงินก้อนนี้จะถูกส่งคืนกลับไปท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การกระจายรายได้คลังสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะมีเม็ดเงินรายได้สูงถึงปีละประมาณ 250,000 ล้านบาท จากปัจจุบันที่ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนได้เพียง 20,000 ล้านบาทเท่านั้น”

ทั้งนี้ เมื่อภาระด้านการคลังที่ต้องนำรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นลดลง รัฐบาลกลางจะมีเม็ดเงินใหม่ที่จะนำไปใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในเป้าหมายของกระทรวงการคลังจะนำรายได้ที่เกิดขึ้นไปลงทุนในกิจการทางสังคม เช่น ทางด้านการศึกษาและทางด้านสาธารณสุข เพื่อดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น

ความมุ่งมั่นของรัฐในการเดินหน้านโยบายปฏิรูปโครงสร้างภาษีเหล่านี้ รมว.คลังกล่าวยอมรับว่า กระบวนการโยงภาษีไม่มีวันหมดสิ้นไปง่ายๆ “แต่ครั้งนี้ผมมาจากการแต่งตั้งของ คสช. ที่ต้องการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศ และปราบปรามการทุจริต ผมจะพยายามปิดช่องทางการโยงให้หมดไป เพราะมันบั่นทอนเศรษฐกิจ เหมือนน้ำมันที่รั่วออกจากรถยนต์”

ส่วนคำถามคาใจของผู้คนในสังคมที่จุดพลุขึ้นมาคราใด เป็นได้ทำให้สังคมกระเพื่อมแรง คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ “แวต” นั้น รมว.คลังกล่าวทิ้งท้ายกับ “ทีมเศรษฐกิจ” ว่า การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน “ในความเห็นส่วนตัวหากรัฐบาลตัดสินใจขึ้นภาษีแวตทุกๆ 1% จะทำให้รายได้รัฐเพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาท ดังนั้น ในฐานะที่เป็น รมว.คลัง มีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมก็ต้องพยายามทำอย่างดีที่สุด”

ทั้งหมดคือความในใจแบบหมดเปลือกของขุนคลัง “สมหมาย ภาษี” ชื่อสกุลแสดงใจของใครหลายคน!!!